

บายศรีรับขวัญ คน-ก้อย

ยอดบริจาคทะเล 1,214ล.

ท่าน ว.วชิรเมธี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ “ตุน บอดี้สแลม”
พร้อม “ก้อย รัชวิน” แฟนสาวและทีมงานก้าวคนละก้าวฯ
บรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางผู้คนมาร่วมงาน ★ มีต่อหน้า 12

บายศรีรับขวัญ ☆ ต่อจากหน้า

นับหมื่นคนเนืองแน่นศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิงตะกวัน
ท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของทุกคนคนไทยทั่วประเทศ
ยกมือไหว้กันเป็นคลื่นลูกแห่งความดีใจ
คุณเผด็จการผู้รักชาติที่วิ่งเข้าเส้นชัยเหมือนความฝัน
อันหลังจากนี้ถ้าทำอะไรได้จะพยายามทำอีก ท่าน
ว.วชิรเมธี เปรียบตุนเหมือน “ตุนบุญ” ช่วยเหลือ
ผู้คนจำนวนมาก มอบเงินสมทบอีก 37 ล้านบาท
นายกฯสู่ร่วมยินดีตุนประสบความสำเร็จ ขณะที่
ยอดเงินบริจาคเข้าโครงการยังวิ่งไม่หยุด ทะลุไปกว่า
1,214 ล้านบาทแล้ว

เสร็จสิ้นภารกิจครั้งยิ่งใหญ่กับก้าวประวัติศาสตร์
ของผู้ชายชื่อ อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตุน บอดี้-
สแลม” ร็อกเกอร์หัวใจแกร่งขวัญใจคนไทยที่ออกวิ่ง
ระดมเงินบริจาคเข้าโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ
11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากใต้สุด อ.เบตง จ.
ยะลา เข้าสู่เส้นชัยจุดเหนือสุดแดนสยาม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 ธ.ค. สร้างปรากฏการณ์
ที่ต้องจารึกไว้ตลอดระยะเวลากว่า 2,215 กม. ในช่วง
55 วันที่ผ่านมา กลายเป็นกระแสไฟเวอร์ให้สังคม
ไทยตื่นตัวเกิดแรงบันดาลใจให้ผู้คนร่วมมือร่วมใจ
กันทำความดีเพื่อสังคมและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ
ตัวเองด้วยการออกกำลังกาย ขณะที่ยอดเงินบริจาค
เข้าโครงการยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุไปกว่า
1,200 ล้านบาทแล้ว

หลังสิ้นเหตุการณ์วิ่งโครงการก้าวคนละก้าวฯ
จังหวัดเชียงรายจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้ “ตุน บอดี้-
สแลม” และทีมงานที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิงตะกวัน

ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย เมื่อเวลา 09.00 น.
วันที่ 26 ธ.ค. พระมหาวิมลชัย วชิรเมธี หรือท่าน
ว.วชิรเมธี พระนักเทศน์ชื่อดัง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถ-
ธนากร ผวจ.เชียงราย นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมในพิธี มีตัวแทนจาก
หน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ พร้อมชาว
เชียงรายและชาวจังหวัดอื่นๆนับหมื่นคน นอกจากนี้
ยังมีนักธุรกิจ ดารา นักแสดง นักดนตรีอาทิ นายสุภาพ
สิริวัฒนภักดี ในฐานะกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
นายยืนยง โอภากุล หรือ “อึด คาราบาว” คู่-สัญญา
คุณากร นายจิมมี่ ขวาลา นายห้างค้าผ้าผู้ใจบุญ
ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ เกษตรกรอาชีพชาวไทย นางเกศรา
มัญชุศรี กรรมการ ผจก.ตลท. ร่วมต้อนรับ

เมื่อตุนและก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ แฟนสาว
พร้อมทีมงานก้าวคนละก้าวฯ มาถึงประตูชัยไร่-
เชิงตะกวัน ท่าน ว.วชิรเมธี นำคณะลอดซุ้มโคมล้านนา
มุ่งไปยังวิหารดินมีขบวนนางพยาบาลเกือบ 300 คน
จากหลายโรงพยาบาลในจ.เชียงรายถือโคมเทียน
ร่วมตามคณะ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยประชาชน
พนักงานบริษัท นักเรียน นักศึกษา กลุ่มชนเผ่า
ยินรอรับเนืองแน่นเป็นทางยาวกว่า 1 กม. มีพวงมาลัย
เงินร้อยเรียงจนบดบังตั้งแต่ซุ้มประตูไปยังวิหารดิน
ท่าน ว.วชิรเมธี พาตุนและครอบครัวไปรดน้ำต้น
ศรีมหาโพธิ์ หน้าวิหารดิน มีช่างฟ้อนกว่าร้อยคน
รำฟ้อนต้อนรับ ขณะตุนกำลังรดน้ำปรากฏว่ามีละออง
ฝนโปรยปรายลงมามากน้อย จากนั้นตุนรับมอบต้น
ดอกไม้เงินมูลค่ารวม 1 ล้านบาท ที่ปักเป็นเสาสูง
อยู่กลางลาน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย
เป็นตัวแทนคนเชียงราย กล่าวขอบคุณตุนแทนคน
ทั้งประเทศ โดยเฉพาะชาวเชียงราย ตุนถือเป็นไอดอล
ของเยาวชนเป็นดาราคนธรรมดาคนไทยที่สามารถ
ช่วยจุดกระแสสร้างสังคมแห่งการให้ จะต้องช่วยกัน
ทำให้ยั่งยืน ไม่ใช่เพียงเม็ดเงินเท่านั้น

จากนั้นเริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ หรือพิธีสืบชะตา
ตามความเชื่อของชาวล้านนาเพื่อเป็นสิริมงคลให้
กับตุนและก้อย ภายในวิหารดิน ท่าน ว.วชิรเมธี
นำตุนและก้อยไปนั่งในเสาดั่งเป็นกระโจมสามขา
ไม้ค้ำศรี (ต้นศรีมหาโพธิ์) ที่มีการจัดเครื่องสืบชะตา
พร้อมคล้องสายสิญจน์ สวดเจริญพระพุทธรูปเริ่ม
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ขณะที่ท่าน ว.วชิรเมธี ผูกข้อมือ
ให้กับตุนและก้อย สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับก้อย
ถึงกับน้ำตาคลอ ตุนได้โอบไหล่ให้กำลังใจแฟนสาว
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ท่ามกลางพิธีกรรม
อันศักดิ์สิทธิ์

หลังเสร็จพิธีท่าน ว.วชิรเมธีมอบประติมากรรม
โลหะ “จิตโพธิสัตว์” และภาพชุด One Stroke
Painting ชื่อชุด Toon Running Collection
ที่สื่อความหมายถึงโครงการก้าวคนละก้าวฯ สะท้อน
มุมมองการวิ่งของตุนที่มีแต่ขา ไม่มีตัวคน ความ
ว่างเปล่า การทำงานเป็นทีม และความสามัคคี
แบบวิ่งบนถนนมอบให้ตุนเก็บไว้นอกจากนี้ “อึด
คาราบาว” ยังบรรเลงกีตาร์ร้องเพลง “วิ่งบนถนน
สะเทือนถึงหัวใจ” ที่ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นผู้ประพันธ์
และเพลง “ตุนเล่น” ให้หลานตุนด้วย

ตุนกล่าวถึงความรู้สึกขณะที่วิ่งเข้าเส้นชัยว่า
จนถึงขณะนี้ยังรู้สึกเหมือนฝัน เพราะมีคนจำนวนมาก
ให้เกียรติกับตนเองมากสำหรับการเริ่มต้นของโครงการ
ก้าวคนละก้าวฯ เกิดจากได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรม
การกุศลเพื่อหารายได้ช่วยโรงพยาบาล การชวนคน
ออกกำลังกายดูแลสุขภาพเพื่อลดการต้องเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล ขณะนั้นเมื่อได้รับฟังคิดว่า
รายได้ที่ได้มาคงไม่พอเท่าจำนวนที่ขาดอยู่ และคง
เกิดประโยชน์ไม่เท่าไรไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง
ได้ จึงขอเข้าร่วมประชุมกับทางโรงพยาบาล
ตอนนั้นฟังแล้วได้บอกว่าจะขออนุญาตเป็นต้นเรื่อง
ในการทำงาน แม้ยังคิดไม่ออกในขณะนั้น สุดท้าย
ก็คิดได้ว่าจะต้องวิ่ง

ร็อกเกอร์หนุ่มขวัญใจคนไทยเผยต่อไปว่า
หลังจากนั้นได้ทดลองวิ่งอยู่เดือนสองเดือนเลยเริ่ม
โครงการวิ่งระดมทุนรับเงินบริจาคจากกรุงเทพฯไป
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อซื้อเครื่องมือ
แพทย์ให้ รพ.บางสะพาน วิ่ง 10 วันได้เงินมา 85



เพลงให้ทุน “แอ็ด คาราบาว” บรรเลงกีตาร์
ร้องเพลง “วังบนถนน สะเทือนถึงหัวใจ” ที่พระมหา-
วุฒิชัย วชิรเมธี เป็นผู้ประพันธ์ ให้ “ตูน บอดี้สแลม”
และ “ก้อย รัชวิน” แฟนสาว พร้อมทีมก้าวคนละก้าว
ขณะร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ หรือพิธีสืบชะตาตาม
ความเชื่อของชาวล้านนา ที่ศูนย์วิปัสสนาสากล
ไร่เชิญตะวัน อ.เมืองเชียงราย.

ล้านบาท เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง จากนั้นมีคนติดต่อ
มาหาตนและครอบครัวอยากให้อีกกว่า 50 โรง-
พยาบาลเย็บตั้งใจอีกครั้งและเกิดโครงการนี้ขึ้น
เริ่มที่ รพ.ศูนย์ทั้ง 9 แห่ง และ รพ.พระมงกุฎเกล้า
ที่สามารถรักษาโรคหัวใจมะเร็งและโรคที่ซับซ้อน
ได้ รักษาคนจาก 6-7 จังหวัดใกล้เคียง คนกว่า
10,000 คนต่อวัน และ รพ.น่าน ที่อยู่ห่างไกลจาก
รพ.ศูนย์ก่อน หลังจากนั้นถ้าทำอะไรได้ก็จะพยายาม
ทำอีก

ขณะที่ท่าน ว.วชิรเมธีกล่าวว่า คนเผ่าคนแก่
บอกว่า คุณเหมือน “ต้นบุญ” ทำให้คิดถึงครอบครัว
ศรีวิชัย ที่ช่วยเหลือคนจำนวนมากเป็นการวิ่งเข้าไป

ในหัวใจคน ถือเป็นกุศลสำหรับตนและทีมงานที่ได้
ทำงานนี้ ได้ทำความดีแต่นิวซีที่ขึ้นไปนี้หมายถึงการ
เข้าไปยังพระจันทร์ไม่หยุดอยู่ที่ใคร ชี้ให้เห็นถึงคน
ชายขอบคนที่ขาดโอกาส ระบบสาธารณสุขที่ยังต้อง
ปรับปรุงอีกมากและชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ยังต้องช่วย
กันแก้ไขต่อไป

สำหรับเงินบริจาคจากการประมูลงานโดยท่าน
ว.วชิรเมธี ได้ 25 ล้านบาท และมีเงินสมทบทุน
จากผู้ร่วมบริจาคอีกกว่า 12 ล้านบาท รวมยอดบริจาค
เฉพาะที่ไร่เชิญตะวันให้กับ โครงการก้าวคนละก้าว
อีกกว่า 87 ล้านบาท ส่วนยอดบริจาคตามตัวเลขใน
เว็บไซต์ของโครงการก้าวคนละก้าวถึงแม้จะจบ
ภารกิจการวิ่งไปแล้วแต่ยังมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน
เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ถึงช่วงค่ำวันที่ 26 ธ.ค. มียอด
เงินกว่า 1,214 ล้านบาท

ที่วัดมหาธาตุยุพานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก-
รัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวว่า ขอแสดงความ
ยินดีที่ทุนประสบความสำเร็จในการวิ่งครั้งนี้ เมื่อ

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีอะไรจะมอบเพิ่มเติมให้ตูนหรือไม่
นายกฯตอบว่ามอบให้ไปหมดแล้วนอกจากนี้ พล.อ.
ประยุทธ์ยังด่ากับประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตร
ที่วัดมหาธาตุก่อนการประชุม ครม.สัญจร จ.สุโขทัย
ว่า เราทุกคนมาร่วมทำบุญ แต่ก็ยังไม่ได้เท่าที่ตูน
เขาประสบความสำเร็จมาก ต้องขอชื่นชม